

ประการกร เข้าไป เฝ้าหน้าพระที่นั่งแล้ว ทรงหลัง หน้า
พระ มหา สังข์ แด ทรง เจริม พระ ราช ทาน เป็น
สวัสดิ์ กิ่ง คด ตาม ขรรณนิยม ซึ่ง พระ ขรรณ
วงษา นวงษ์ ได้ กรวย ถวาย บังคมตา ไป
ราช การ ใน หัว เมือง โกล นั้น

กาล ต่อ ไป ถ้า พระ องค์ ท่าน จะ เสด็จ ไป
จาก กรุง เทพ เมื่อใด แล มี ราชการ สิ่งใด บัง
จะ ได้ นำ มา ลง ภาย หลั



ข่าว พระ ราช ทาน เพลิง

วันที่ ๒๒ มีนาคม รัตนโกสินทร์ศก ๑๑๑
เวลา เข้า ยัก คืบ ศพอั้ง พนักงาน ทอ พระ อัญมณี
แต่ บ้าน พระ ยา พิพิช ใส สุรบ ไป เข้า ปรำ
วัด จักรวัติ ราช วาศ

เวลา ข่าย พระ ราช ทาน เพลิง ของ หลวง
พระ ราช ทาน ผ้า ขาว ๑ พับ เงิน ๕๐ เฟื้อง เครื่อง
พระ ราช ทาน เพลิง พร้อ

ความ ยินดี ลุด บั

ของ ราช กิจ จานุ เบกษา ใน รุ ศ ๑๑๑

การ ซึ่ง เป็น เหตุ ให้ ได้ รั บ ความ ยิน ดี นั้น
ท่าน ทั้ง หลาย คง จะ ทรา บ อยู่ แล้ว ว่า คือ การ
ซึ่ง มุ่ง หมาย ได้ สำ เร็จ สม ตัง ความ ปราศ ดนา
เพราะ ฉนั้น บัด นี้ หนึ่ง สือ พิมพ์ ราช กิจ จานุ
เบกษา ใน รัตน โกสิน ทร์ ศก ๑๑๑ นี้ ก็ ได้ รั บ ผล
เป็น ไป โดย สดวก เรียบ ร้อย นับ ว่า เป็น การ
ที่ ทำ ได้ สำ เร็จ สม ตัง ความ ปราศ ดนา อย่าง
หนึ่ง จึง เป็น เหตุ ให้ หนึ่ง สือ ซึ่ง ปรากฏ
นาม ว่า “ราช กิจ จานุ เบกษา” นี้ ยิน ดี อย่าง ยิ่ง

เมื่อ ใ้ ก่ กล่าว ขึ้น ริศ ทน ึ่ง เทา นี้ ก็ ยัง ทา
สม กั ย ความ ยิน ดี ซึ่ง ได้ มี อยู่ เป็น อัน มาก
นี้ ไม่ จึง มี ความ ปราศ ดนา ที่ จ ได้ ขอ โอกาส
กล่าว ต่อ ไป ว่า การ ซึ่ง ราช กิจ จานุ เบกษา
ใ้ ก่ ทำ รง มา โดย ศรี ศุข สวัส ทิ ฉนี้ ย่อม สำ เร็จ
ด้วย ใ้ รั บ ความ กรุณา ของ ภา ระ ทรวง
ต่าง ๆ ใน การ ที่ ใ้ ใ้ เอื้อ เพื่อ ส่ง ขาว คราว
อัน เกิด มี ขึ้น ใน ภา ระ ทรวง นี้ ๆ มา ลง อยู่
เสมอ กับ ทั้ง ใ้ รั บ ความ อุด หนุน จาก
ท่าน ผู้ รั บ ราช กิจ จานุ เบกษา มี หัว มาก ขึ้น
แต่ ที่ ใ้ รั บ อยู่ แล้ว ก็ มี ใ้ ลอด หนุน ลง ไป ก็
นาม นึก ทั้ง การ เก็บ เงิน ใน ระหว่าง เจ้า พัก
งาน ผู้ เก็บ กับ ผู้ ใ้ ก็ เป็น การ ใ้ โดย สดวก
ขึ้น กว่า ยี่ ที่ ล่วง แล้ว มา เมื่อ ราช กิจ จานุ เบกษ
ใ้ รั บ ผล ทั้ง ๓ ประการ เป็น อาหาร บำ รุง ซึ่ง วิ
คำ รง คด ออก มา ตัง นี้ จึง ทำ ให้ เป็
ยิน ดี แก่ การ ซึ่ง จะ ใ้ แส ดง โดย เต็ม ปร
สุ ริ ริ ว่า ควร เป็น ที่ ขอ บพระ เศษ พระ คน แด
ขอ บใจ ใน ภา ระ ทรวง ต่าง ๆ แล ผู้ ที่ ใ้ เกอ กุล
แก่ หนึ่ง สือ ราช กิจ จานุ เบกษา นี้ อย่าง ยิ่ง แล
ก ล ต่อ ไป ภาย หน้า แม้ ว่า ราช กิจ จานุ จะ เจริญ
ขึ้น ฉนี้ ใ้ ก็ ใ้ ย่อม ตัง ขาว ไคร ยเศษ ทั้ง ๓ ประ
การ ตาม ที่ ใ้ ก่ กล่าว แล้ว มา เพราะ ฉนั้น หัว ใจ
ว่า ราช กิจ จานุ เบกษา คง จะ ใ้ รั บ ความ
กรุณา จาก ภา ระ ทรวง ต่าง ๆ แล จาก ผู้
ที่ ใ้ รั บ อุด หนุน อยู่ นี้ ยิ่ง ขึ้น โดย ลำ คับ
ทุก สิ่ง ทุก ประ การ

ขอ กล่าว อีก ว่า ราช กิจ จานุ เบกษา ใ้ มี
ความ หัว ใจ ว่า ต่อ ไป ภาย หน้า คง จะ อำนวย
ความรู้ ใน ทาง ราชการ ให้ แก่ ท่าน ผู้ ที่ ใ้ รั บ
ยิ่ง ขึ้น กว่า ยี่ นี้ เป็น อัน มาก ด้วย